

จับทวน 4.0



ก็อยู่ๆ กันไป

สัปดาห์นี้โพลหลายสำนักประกาศผลการสอบเก็บคะแนนของรัฐบาล ดูเหมือนจะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ก็น่าที่รัฐบาลจะได้นำไปศึกษา

ครับ...แม้ผลสำรวจออกมาว่า ประชาชนส่วนใหญ่ยังพึงพอใจการทำงานของรัฐบาลลุงตู่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. แม้ความนิยมสอบผ่านแต่มีอาการถดถอย

“นิด้าโพล” เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “3 ปี ของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” ผลออกมาว่า...

นายกฯ ลุงตู่ ทำงานในตำแหน่งนายกฯ ได้ดีมาก ถึงร้อยละ 30.16 ขณะที่ร้อยละ 48.72 บอกว่าทำงานในตำแหน่งนายกฯ ได้ค่อนข้างดี ส่วนกลุ่มที่มองว่า ไม่ค่อยดี-ไม่ดีเลย มีร้อยละ 17.36

มองจากตัวเลขนี้จัดว่าเยี่ยมใช้ไหมครับ แต่หากย้อนกลับไปดูผลสำรวจครั้งก่อนเมื่อเดือน ก.พ. สิ่งที่พบ คือ ตัวเลขรวมสัดส่วนของผู้ที่ระบุว่าทำงานได้ค่อนข้างดีและดีมาก มีสัดส่วนลดลง ในขณะที่ผู้ที่ระบุว่าทำงานได้ไม่ค่อยดี จนถึงระดับไม่ดีเลย มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น

ครับ...ถึงแม้ความพึงพอใจในการทำงานของท่านนายกฯ จะ

ลดลงก็ตาม มีสิ่งที่น่าสนใจ น่าจะยินดี คือ คะแนนความไว้วางใจ ความเชื่อมั่นในอุดมการณ์ และความตั้งใจทำงานเพื่อชาติ และประชาชนของนายกฯ ลุงตู่ ยังคงอยู่ในระดับที่สูงมาก คือ ร้อยละ 81.28

เมื่อหันไปดูผลสำรวจของ “กรุงเทพโพลล์” ก็เป็นในทิศทางเดียวกับผลสำรวจสำนักนิด้า คือ คะแนนความพึงพอใจต่อการบริหารงานของรัฐบาลลุงตู่ แม้จะอยู่ในเกณฑ์สอบผ่าน แต่ก็ลดลงในทุกด้าน ประเด็นที่สนใจของกรุงเทพโพลล์ คือ ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการให้รัฐบาลปฏิรูปให้สำเร็จก่อนจัดให้มีการเลือกตั้ง ตามด้วย 2.ทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นและมีความมั่นคงกว่านี้ 3.ให้ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันทั้งในวงราชการและการเมือง

ส่วนสำนักวิจัยซูเปอร์โพล ก็ออกมาเปิดเผยผลสำรวจ เรื่อง “ทัศนคติของประชาชนต่อประเด็นสำคัญทางการเมือง” พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 67.2 อยากให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยและไม่มีการโกงกิน ตามด้วยร้อยละ 13.1 บอกไม่จำเป็นต้องมีประชาธิปไตย แต่ต้องไม่มีการโกงกิน และมีอีกกลุ่ม คือ อะไรก็ช่าง แต่ประเทศต้องเป็นประชาธิปไตยเท่านั้น ร้อยละ 10.9

ซูเปอร์โพล ถามถึงการยอมรับรัฐบาลที่ทุจริตคอร์รัปชัน ถ้าทุจริตแล้วมาแบ่งประชาชนด้วย พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 62.2 ระบุ ไม่ยอมรับโดยเด็ดขาด ในขณะที่ร้อยละ 37.8 กลับยอมรับได้ ถ้ารัฐบาลทุจริตคอร์รัปชันแล้วมาแบ่งประชาชน

ดูจากหลายสำนัก ก็น่าจะเคาะออกมาได้ว่า ประชาชนคนไทยยังเข็ดเขี้ยวกับนักการเมืองโกงกิน

ครับ...คนไทยส่วนใหญ่เริ่มยึดติด “คอมฟอร์ตโซน” ประเทศที่อยู่ภายใต้การบริหารของรัฐบาล คสช. พึงพอใจในความสงบภายใต้การกำกับควบคุมเสรีภาพทางการเมือง จนไม่กล้าก้าวทำออกไปเผชิญกับความไม่แน่นอน

เฮ้อ! เรามาถึงจุดที่ไม่กล้าลุกขึ้นเดินไปข้างหน้าได้ไง? ■